

**ĐỀ ÁN**  
**NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN**  
**KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023  
của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)*

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

**I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:**

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Các hoạt động tổ chức kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát, tiếp xúc cử tri ngày càng chất lượng, hiệu quả, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân càng được quan tâm, đã đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND huyện được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ các hoạt động của HĐND. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Đảng cũng đã xác định cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước góp phần xây dựng Chính quyền điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của HĐND huyện cũng còn một số bất cập, hạn chế, chưa phát huy được đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. HĐND huyện xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:**

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện về ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện về ban hành quy chế tiếp công dân của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### **III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:**

HĐND huyện, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

### **IV. PHẠM VI ÁP DỤNG:**

Hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## **PHẦN THỨ HAI ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN TRI TÔN THỜI GIAN QUA**

### **I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

#### **1. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện**

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND huyện kịp thời chỉ đạo sâu sát và chu đáo theo hướng đổi mới, khoa học, hiệu quả, phát huy được tinh thần dân chủ, minh bạch, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu đảm bảo đúng thực hiện đúng quy định của pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch và xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sau khi thống nhất với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp. Sau kỳ họp việc triển khai

thực hiện Nghị quyết được HĐND theo dõi, đôn đốc UBND và các ban ngành triển khai thực hiện.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì và phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan có liên quan tổ chức thành công 10 kỳ họp (06 kỳ họp thường kỳ; 04 kỳ họp chuyên đề), thông qua 87 nghị quyết theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, vốn đầu tư công, chương trình phát triển đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, hoạt động HĐND và công tác nhân sự do HĐND huyện bầu, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

## **2. Tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND huyện:**

Định kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp để trực tiếp xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo khách quan, toàn diện. Như phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện đối với phòng Tài nguyên – Môi trường, các ngành, địa phương có liên quan về tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện; 04 phiên họp cho ý kiến về số liệu chi trong năm 2020 từ nguồn kết dư năm 2019; Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện Tri Tôn; Sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm 2022 chưa chi hết chuyển sang năm 2023 của UBND huyện.

Ngoài ra, Thường trực được tổ chức hàng tuần để xử lý công việc của HĐND, định hướng hoạt động tuần tới và lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các văn bản, nội dung phiên họp hàng tháng để quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực.

## **3. Thực hiện chức năng giám sát:**

### **3.1. Giám sát tại kỳ họp:**

Việc giám sát tại kỳ họp được thực hiện qua việc xem xét các báo cáo trình, tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề do Thường trực HĐND, UBND huyện trình.

### **3.2. Giám sát giữa hai kỳ họp HĐND huyện:**

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 25 Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện (trong đó, 24 Đoàn giám sát, 01 Đoàn khảo sát) giám sát trực tiếp đối với 24 đơn vị: Trường học, ngành, UBND, HĐND cấp xã và 54 lượt (giám sát qua văn bản 06 đơn vị, khảo sát qua văn bản 12 đơn vị và khảo sát trực tiếp đối với 36 đơn vị) ở các nội dung ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, giáo dục, ngân sách, thương mại, đất đai, dân tộc, nội chính, nội vụ, phòng chống tham nhũng, hoạt động của các ngành tư pháp, thực thi pháp luật, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, thực hiện các chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri lĩnh vực điện, nước và giám sát hoạt động HĐND cấp xã.

### **\* Giám sát của Thường trực HĐND huyện:**

Thường trực HĐND huyện đã ban hành 09 Kế hoạch (04 giám sát chuyên đề của HĐND; 05 giám sát của Thường trực HĐND)<sup>1</sup>. Với tổng số 75 ý kiến kết luận (có 02 ý kiến thuộc thẩm quyền tỉnh). Qua xem xét kết quả thực hiện ý kiến kết luận của các đơn vị và tinh thần trách nhiệm, phối hợp của UBND huyện đã dành nhiều sự quan tâm trong chỉ đạo các ngành chuyên môn tích cực khắc phục tốt các kiến nghị của Đoàn giám sát. Đến nay, thực hiện hoàn thành 68/75 ý kiến đạt tỷ lệ 90,67% còn 07 ý kiến chưa được thực hiện chiếm tỷ lệ 11,29%.

### **\* Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã ban hành 09 Kế hoạch (08 Đoàn giám sát và 01 Đoàn khảo sát) với tổng số 105 ý kiến kết luận (có 05 ý kiến thuộc thẩm quyền tỉnh). Đối với các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của huyện được các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 90/100 kiến nghị đạt tỷ lệ 90%; Các ý kiến còn lại đang thực hiện chiếm tỷ lệ 10%.

### **\* Giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện:**

Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành 06 Kế hoạch giám sát<sup>2</sup> với tổng số 23 ý kiến kết luận. Qua theo dõi thực hiện ý kiến kết luận giám sát của các đơn vị chịu sự giám sát, đến nay các ngành đã thực hiện hoàn thành 18/23 kiến nghị đạt tỷ lệ 78,26%, Các ý kiến còn lại đang thực hiện chiếm tỷ lệ 21,74%.

### **3. Giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:**

Các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình giám sát hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc tuân theo Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND huyện tại địa bàn nơi đại biểu sinh hoạt, tập trung giám sát ở các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, an sinh xã hội, quản lý nhà nước; thực hiện các chương trình chính sách hỗ trợ, chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chương trình y tế Quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn và việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2021 - 2022 thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.

### **4. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND:**

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện tổ chức 93 cuộc họp thẩm tra (27 cuộc của Ban Pháp chế HĐND;

<sup>1</sup> Kế hoạch giám sát liên quan đến lĩnh vực thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; lĩnh vực thương mại, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện và hoạt động HĐND cấp xã

<sup>2</sup> Liên quan đến các nội dung: Thực hiện các kết luận thanh tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác hòa giải ở cơ sở, công tác phối hợp tổ chức thực hiện các bản án, các quyết định có hiệu lực trên địa bàn xã; Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân huyện; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022; Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022.

66 cuộc của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND) các văn bản trình tại các kỳ họp HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách; thực thi pháp luật. Thông qua hoạt động thẩm tra đã kiến nghị các đơn vị trình làm rõ nội dung, bổ sung thêm cơ sở pháp luật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các nội dung được trình tại các kỳ họp.

### **5. Hoạt động tiếp xúc cử tri:**

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch phối hợp tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đã tổ chức thành công mỗi năm 04 đợt cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 09 đợt, 112 điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn huyện (tính 36 điểm), 09 cuộc tiếp xúc cử chuyên đề nông nghiệp, dân tộc, an ninh trật tự; theo nhóm, đối tượng thanh niên, nông dân, người lao động, phụ nữ, lực lượng vũ trang huyện (03 cuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh, 06 cuộc của Tổ đại biểu HĐND huyện). Qua các cuộc tiếp xúc có 641 ý kiến (79 ý kiến thuộc cấp Tỉnh, Trung ương, 251 ý kiến thuộc thẩm quyền huyện giải quyết, 334 ý kiến thuộc cấp xã) được chuyển đến UBND và các cơ quan liên quan trả lời cho cử tri. Đối với 251 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, qua theo dõi giám sát, đến nay đã giải quyết hoàn thành 203/251 ý kiến đạt tỷ lệ 80,88%; Các ý kiến còn lại phần lớn liên quan đến kinh phí, nguồn vốn thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp Quốc hội khóa XV tại thị trấn Tri Tôn, Cô Tô, xã Ô Lâm, Châu Lăng.

### **6. Hoạt động tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Thường trực HĐND huyện ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021, xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ hàng tháng cho đại biểu HĐND và niêm yết danh sách công khai tại Trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân, Văn phòng khóm, ấp, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và tại trụ sở tiếp công dân của huyện (thông qua tiếp nhận, xem xét và nghiên cứu chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 81 cuộc tiếp công dân (25 cuộc của Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND chuyên trách; 56 cuộc tại các Tổ đại biểu HĐND huyện) tại trụ sở tiếp công dân của huyện và cấp xã trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tiếp 40 lượt công dân trực tiếp đến trình bày ý kiến, nguyện vọng, qua đó tiếp thu ý kiến, phản ánh của công dân, đồng thời giải thích, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Đã tiếp nhận và chuyển 04 đơn yêu cầu liên quan lĩnh vực đất đai; khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện; tai nạn giao

thông tại xã Châu Lăng; vướng mắc khi làm giấy khai sinh cho trẻ em, đến UBND thị trấn Cô Tô, xã Châu Lăng, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an huyện xem xét, giải quyết, thông báo và báo cáo về Thường trực HĐND huyện thông tin đến công dân. Công tác tiếp nhận và xử lý, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, theo dõi kết quả thực hiện.

Đa số các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã đồng thời là Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện nên phần lớn đã được Ủy ban nhân dân tiếp nhận và có báo cáo phản hồi, công dân đồng tình với cách giải quyết. Hoạt động tiếp công dân nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích công dân nhận thức và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các đơn vị tiếp nhận đơn có nhiều quan tâm trong việc tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại Thường trực chuyển đến, xác minh và báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.

### **7. Hiệu quả hoạt động giao ban của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện:**

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 03 cuộc họp giao ban (01 cuộc với Tổ đại biểu HĐND huyện, 02 cuộc với Thường trực HĐND cấp xã) đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và trao đổi, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động HĐND)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với thành viên Ban và lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, thị trấn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban.

Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2022; Phối hợp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện tại huyện Tri Tôn.

### **8. Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với các cơ quan, tổ chức liên quan:**

Trong quá trình hoạt động, HĐND huyện luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy; cụ thể hoá các Nghị quyết của Huyện ủy thành Nghị quyết của HĐND với các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội huyện. Thường trực HĐND được dự các cuộc họp quan trọng của Huyện ủy tổ chức. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đến chất lượng hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện.

Thường trực HĐND đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQVN huyện hành và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác để chuẩn

bị kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, họp tổ thảo thảo luận và tham gia các Đoàn công tác của mỗi bên.

Ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kinh tế - xã hội, hoạt động Hội đồng nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thể hiện qua hoạt động phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp giám sát của Ban Pháp chế HĐND đối với các ngành Tư pháp và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân.

Thường trực HĐND thực hiện việc điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND theo quy chế hoạt động và quy định của pháp luật. Chuẩn bị nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND thống nhất phân công các Ban thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Ban.

Thường trực HĐND luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện để nắm được những thông tin cần thiết nhằm thực hiện những công việc điều hòa, phối hợp của mình với các ban, ngành huyện góp phần tích cực giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; mời đại biểu tham gia đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, tạo mọi điều kiện cho đại biểu, Tổ đại biểu thực thi nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Việc tham gia phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức trong hoạt động giám sát tại địa phương được Thường trực HĐND huyện phối hợp tốt, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

### **9. Công tác thông tin, tuyên truyền và đảm bảo các điều kiện hoạt động HĐND huyện:**

Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả. HĐND huyện đã cung cấp kịp thời nhiều thông tin trên trang thông tin điện tử huyện Tri Tôn. Các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh huyện, hoạt động HĐND được đưa tin, phản ánh trên báo chí, tạo điều kiện cho nhân dân, cử tri theo dõi, giám sát.

Thường trực HĐND huyện quan tâm, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, báo An Giang để kịp thời phản ánh các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện. Thực hiện chuyên mục “Hội đồng nhân dân với cử tri” trên hệ thống đài truyền thanh huyện với 105 tin, bài về hoạt động của HĐND.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND huyện; đảm bảo các điều kiện hoạt động HĐND huyện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc đảm bảo cho bộ phận tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND – UBND huyện.

**\* Đánh giá chung:**

Hoạt động HĐND huyện thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thực tế từ các phiên họp của Thường trực, các hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện; Có nhiều cải tiến, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND, Thường trực và điều hòa phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND huyện; Chủ động xử lý, giải quyết công việc thường xuyên, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, bám sát các nghị quyết Huyện ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của cấp trên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động HĐND góp phần thực hiện kinh tế, xã hội của huyện. Đồng thời, phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức lễ ký kết và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân hàng năm và tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của huyện.

Thường trực HĐND huyện tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy và sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQVN huyện; Thường trực, các Ban HĐND với Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động HĐND nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tất cả lĩnh vực.

Thường trực HĐND huyện luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện; Quan tâm đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung hoạt động HĐND nổi bật là: Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện; Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện; Họp Tổ đại biểu theo 04 cụm trên địa bàn xã, thị trấn. Từ đó, hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn đạt nhiều kết quả.

Hoạt động giám sát theo hướng công khai, dân chủ, hiệu quả, đúng pháp luật, tổ chức khảo sát thực tế trước khi giám sát. Sau đợt giám sát, Thường trực HĐND huyện ban hành văn bản đến các đơn vị chịu sự giám sát lấy ý kiến thống nhất báo cáo kết quả giám sát, tạo sự đồng thuận, từ đó việc thực hiện ý kiến kết luận giám sát được đạt kết quả.

Hoạt động tiếp xúc cử tri có sự kế thừa phương pháp đổi mới của khóa cũ, nhiệm kỳ này cải tiến phương pháp, nội dung, thời gian, đối tượng tiếp xúc mang lại hiệu quả thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm để giải quyết các khó khăn bức xúc của cử tri, nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn huyện theo chuyên đề. Các ý kiến giải quyết thuộc thẩm quyền của huyện đều được các Ban HĐND huyện thẩm tra và giám sát của Thường trực HĐND huyện. Việc theo dõi tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và thể hiện được trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri.

Hoạt động Tổ đại biểu HĐND ngày càng được quan tâm hơn về chất lượng, đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn, tham gia các hoạt động của HĐND qua việc phát động thành viên trong Tổ thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 22/6/2022 của Thường trực HĐND huyện thực hiện quy định tiêu



chỉ đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động HĐND cấp xã qua hoạt động giám sát, giao ban với Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, thị trấn.

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ:**

### **1. Tổ chức các kỳ họp HĐND huyện:**

- Việc gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu HĐND có lúc chưa kịp thời, nên chưa đảm bảo thời gian cho đại biểu nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến, thảo luận các nội dung kỳ họp.

- Chưa tổ chức kỳ họp không giấy tờ.

- Đại biểu tham gia đặt câu hỏi chất vấn chưa nhiều.

### **2. Hoạt động giám sát:**

- Một số đơn vị chịu sự giám sát chưa chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát.

- Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình hiệu quả chưa cao.

### **3. Công tác tiếp xúc cử tri:**

- Hình thức tiếp xúc cử tri chưa thực hiện tiếp xúc tại nơi công tác của đại biểu. Một số đại biểu HĐND huyện còn vắng tiếp xúc cử tri.

- Việc thông tin, trả lời kết quả giải quyết kiến nghị cử tri có lúc chưa kịp thời; một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa đúng trọng tâm, chưa có giải pháp cụ thể, lộ trình thực hiện.

- Công tác theo dõi, đôn đốc, xem xét, đánh giá và giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, nhất là ý kiến liên quan đến nguồn vốn.

### **4. Tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân:**

- Một số cơ quan, đơn vị chậm trả lời, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực HĐND huyện chuyển đến.

- Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân chưa thường xuyên.

### **5. Công tác thông tin, tuyên truyền và bảo đảm điều kiện hoạt động:**

Chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm để hỗ trợ việc theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

### **III. NGUYÊN NHÂN:**

#### **1. Nguyên nhân khách quan:**

Một số quy định mới về tổ chức và hoạt động của HĐND chưa có văn bản hướng dẫn thi hành như: trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động giải trình, chất vấn trong các phiên họp Thường trực HĐND huyện.

#### **2. Nguyên nhân chủ quan:**

Còn đại biểu kiêm nhiệm, ủy viên của các Ban HĐND chưa dành đủ thời gian quy định để thực hiện trách nhiệm đại biểu, tham gia hoạt động của HĐND huyện.

Trách nhiệm của một số cơ quan trong việc giải quyết đơn do Thường trực HĐND huyện chuyển đến chưa cao. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ở một số cơ quan, đơn vị, thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Chưa có quy chế về việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri do đại biểu HĐND chuyển đến.

## **PHẦN THỨ BA QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**

### **I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:**

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với hoạt động của HĐND huyện.

Phát huy vai trò của cơ quan dân cử địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cử tri, phát huy dân chủ, pháp quyền.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

### **II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN:**

#### **1. Mục tiêu chung:**

Xây dựng HĐND huyện vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn với đổi mới phương thức hoạt động của HĐND trong việc quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo nghị quyết của Huyện ủy và quy định của pháp luật;

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực của đại biểu HĐND huyện, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện.

Xây dựng bộ máy tham mưu, giúp việc tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và phù hợp với vị trí việc làm. Đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện.

## **2. Mục tiêu cụ thể:**

- 100% kỳ họp của HĐND huyện được tổ chức đúng quy định, theo hình thức không giấy, chất lượng cao.

- 100% nghị quyết do HĐND huyện ban hành đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn, được phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân và chịu sự giám sát thực hiện.

- Trên 90% kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND đảm bảo cụ thể, khả thi, đúng quy định pháp luật; trên 90% kiến nghị sau giám sát được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, cập nhật đầy đủ, chính xác và được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; trên 90% ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- 100% đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật.

- 100% đại biểu chuẩn bị nội dung thảo luận vào các nội dung kỳ họp HĐND huyện và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu theo quy định.

- 100% Tổ đại biểu tổ chức được ít nhất 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề trong năm.

- Thường trực HĐND tổ chức tiếp xúc với trẻ em.

- Hàng năm, Thường trực HĐND tổ chức ít nhất 01 phiên họp giải trình.

- Hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện được theo dõi, tổng hợp để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện. Trong nhiệm kỳ, 80% tổ đại biểu HĐND huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% tổ đại biểu HĐND huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đại biểu HĐND huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đại biểu HĐND huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tổ chức giao ban của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND với các xã, thị trấn theo kế hoạch hàng năm.

- Đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện.

## **PHẦN THỨ TƯ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **I. TIẾP TỤC TRANH THỦ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:**

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan HĐND huyện, đại biểu HĐND; tôn trọng và phát huy đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND và vị trí, vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; để HĐND huyện với tư cách là cơ quan trong hệ thống chính trị là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, khắc phục triệt để những quan niệm, nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng, còn xem nhẹ vai trò của HĐND và đại biểu HĐND huyện.

- Tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện địa phương.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong đó có các đại biểu HĐND có năng lực, tâm huyết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đại biểu HĐND, nhất là xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận để giới thiệu ứng cử vào HĐND trong những nhiệm kỳ tới.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND huyện, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng những nội dung quan trọng trước khi trình kỳ họp HĐND.

### **II. TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP HĐND:**

#### **1. Đổi mới công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và cách thức tổ chức kỳ họp:**

##### **1.1. Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp:**

- Xác định rõ yêu cầu, nội dung của từng kỳ họp để có sự phân công, chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp cũng như tổ chức, điều hành kỳ họp. Thường trực HĐND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để thống nhất chỉ đạo về nội dung chương trình kỳ họp.

- Thường trực, các Ban HĐND huyện chủ động phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan có liên quan để thống nhất nội dung, chương trình các kỳ họp; xây dựng kế hoạch tổ chức, kịch bản điều hành kỳ họp và phân công nhiệm vụ chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Tổ chức các kỳ họp chuyên đề đảm bảo đúng về trình tự, thủ tục, kịp thời, hiệu quả trong quyết định những vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

- Thường trực, các Ban HĐND huyện căn cứ nội dung các kỳ họp đã được thống nhất để chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình, làm việc với các cơ quan, địa phương có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra, đề xuất nội dung giải trình, chất vấn.

## **1.2. Điều hành kỳ họp:**

- Điều hành kỳ họp bảo đảm linh hoạt, khoa học, hợp lý; giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận, tranh luận; chú trọng những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, khó; bảo đảm để các ý kiến khác nhau của đại biểu được trình bày tại kỳ họp.

- Bố trí thời gian họp lý để các đại biểu HĐND thảo luận ở tổ và tại hội trường; tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND phát huy vai trò đại biểu, chủ động nghiên cứu, thu thập thông tin từ xã, thị trấn, nơi đại biểu sinh hoạt để có đủ căn cứ thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua nghị quyết.

- Phát huy vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong các kỳ họp HĐND (tuyên truyền trước và sau kỳ họp, tổ chức truyền thanh trực tiếp trên đài truyền thanh huyện các kỳ họp thường kỳ), để phản ánh đầy đủ, kịp thời các nội dung của kỳ họp tới đông đảo cử tri, tạo điều kiện cho nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương; tiếp thu các ý kiến phản ánh của nhân dân về nội dung, chương trình của kỳ họp.

- Đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp để nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp HĐND huyện. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện; thực hiện tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chủ trì phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN tổ chức rút kinh nghiệm với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ họp sau.

## **2. Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của kỳ họp:**

### **2.1. Xây dựng dự thảo nghị quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật:**

- Cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết từ khâu đề nghị xây dựng nghị quyết đến quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình quy định, kịp thời xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung trình dự thảo nghị quyết; chú trọng việc lấy ý phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị; tổ chức lấy ý kiến đối với các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết nhất là về cơ chế chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; biện pháp thực hiện nghị quyết phải phù hợp với nhận thức của đối tượng chịu sự điều chỉnh, thuận lợi trong triển khai thực hiện.

- Trong quá trình soạn thảo báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết căn cứ vào từng lĩnh vực hoạt động của các Ban, cơ quan chủ trì soạn thảo cần mời lãnh đạo

các Ban của HĐND huyện tham dự các cuộc họp liên quan đến việc xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết để nắm thông tin và tham gia đóng góp ý kiến ngay từ đầu.

**2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND đề nghị quyết đảm bảo tính khả thi, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện:**

- Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thu thập thông tin, nghiên cứu các quy định của pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và thực tiễn tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, phục vụ công tác thẩm tra.

- Các Ban HĐND chủ động phối hợp với cơ quan trình hồ sơ dự thảo nghị quyết ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xây dựng để nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau; tăng cường khảo sát thực tế, thu thập thông tin từ cơ sở để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra làm căn cứ cho đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết.

- Xác định trọng tâm thẩm tra, lựa chọn phương pháp thẩm tra hợp lý, hiệu quả. Đối với những vấn đề quan trọng mời cơ quan chức năng, tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND chủ trì cùng lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo UBND trao đổi, thảo luận để đảm bảo sự thống nhất trước khi trình HĐND biểu quyết thông qua và trong tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp thẩm tra giữa các Ban HĐND trong đó phân công cụ thể một Ban chủ trì và Ban khác phối hợp thẩm tra để đảm bảo kết quả thẩm tra trình kỳ họp được đánh giá toàn diện. Phát huy vai trò của đại biểu HĐND là thành viên Ban HĐND trong hoạt động thẩm tra;

- Các phiên họp thẩm tra có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan để thảo luận, làm rõ nội dung dự thảo nghị quyết, nhất là các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và Ban chủ trì thẩm tra. Thường trực HĐND chỉ đưa vào dự kiến Chương trình kỳ họp những dự thảo nghị quyết đã được cơ quan chủ trì dự thảo tiếp thu, giải trình theo kết luận của phiên họp thẩm tra hoặc phiên họp của Thường trực HĐND cho ý kiến về những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

- Báo cáo thẩm tra cần tập trung phân tích, phản biện và đưa ra các kiến nghị thể hiện chính kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra, nêu rõ những vấn đề tán thành, không tán thành, những vấn đề cần bổ sung, hoàn chỉnh và nêu lý do cụ thể. Đồng thời, đề xuất những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để trình HĐND xem xét, quyết định.

### III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT:

#### 1. Nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát:

- Thường trực HĐND lựa chọn các chuyên đề được dư luận, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm, tập trung vào các nội dung có tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống, những vấn đề bức xúc, kéo dài trình HĐND thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề vào kỳ họp thường lệ giữa năm.

- Thành lập đoàn giám sát chuyên đề gồm Thường trực HĐND, các thành viên là lãnh đạo các Ban HĐND, đại biểu HĐND, đại diện Ủy ban MTTQVN, một số cơ quan, đơn vị có liên quan; kế hoạch và đề cương giám sát, mẫu báo cáo được gửi trước cho các đối tượng chịu sự giám sát.

- Căn cứ chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND chủ động ban hành chương trình giám sát, có kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát; Đôn đốc các đối tượng giám sát cung cấp thông tin, xây dựng báo cáo theo yêu cầu gửi về đoàn giám sát trước khi tiến hành giám sát; Tổ chức họp Đoàn giám sát để triển khai, quán triệt nội dung kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn giám sát trong việc nghiên cứu các thông tin liên quan, thống nhất cách thức làm việc tại các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở trước, sau đó mới tiến hành giám sát tại các cơ quan chuyên môn có liên quan. Đồng thời, kết hợp nghe báo cáo với kiểm tra thực tế tại địa phương, cơ sở; nghiên cứu hồ sơ; so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với các quy định hiện hành của Nhà nước, nghị quyết của HĐND. Tại các buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát yêu cầu cơ quan chức năng (được mời tham gia Đoàn giám sát) xem xét, trả lời những kiến nghị của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời, kết luận những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát và tiếp thu các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ đó, rút ra được những kết luận, đề xuất, kiến nghị hợp lý, có tính khả thi cao.

- Báo cáo kết quả giám sát phải đảm bảo khách quan, có căn cứ; chỉ ra những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật; đề xuất kiến nghị, thời hạn để các cơ quan chức năng có những giải pháp để khắc phục; đồng thời kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định, chính sách không còn phù hợp. Dự thảo báo cáo giám sát phải được tất cả các thành viên Đoàn giám sát có ý kiến tham gia trước khi thông qua tại buổi làm việc với các chủ thể giám sát; hoàn chỉnh báo cáo Thường trực HĐND xem xét, quyết định ban hành.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND khi có yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các kiến nghị sau giám sát.

- Thường trực HĐND, đại biểu HĐND và cơ quan, bộ phận giúp việc HĐND phải thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc kết luận của Đoàn giám sát. Thực hiện tái giám sát đối với các nội dung kết luận, kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND mà các đối tượng giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng tiến độ, chưa đạt yêu cầu kiến nghị giám sát; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị tái giám sát. Khi cần thiết ban hành nghị quyết về giám sát.

- Thường trực HĐND cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội và Đoàn ĐBQH, của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh khi có yêu cầu.

## **2. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn:**

- Thường trực HĐND căn cứ vào kết quả giám sát, kết quả thực hiện kiến nghị giám sát, giải trình, ý kiến của nhân dân, cử tri, kiến nghị của các Ban và đại biểu HĐND, UBMTTQVN huyện để tổng hợp những vấn đề bức xúc, lựa chọn nội dung chất vấn tại các kỳ họp. Dự kiến danh sách, đơn vị ngành trả lời chất vấn gửi lấy ý kiến đại biểu HĐND và thông báo trước để đại biểu HĐND có thời gian chuẩn bị câu hỏi. Bố trí thời gian tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn hợp lý, phù hợp trong chương trình kỳ họp.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND tăng cường hoạt động giải trình, chất vấn tại phiên họp trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND để xem xét các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương.

- Phiên chất vấn cần tăng cường đối thoại, tranh luận thấu đáo từng vấn đề chất vấn; nêu câu hỏi cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và đúng thẩm quyền, lĩnh vực của đơn vị trả lời chất vấn; người trả lời chất vấn trả lời ngắn gọn, trọng tâm, đầy đủ; đối với những nội dung hứa giải quyết cần phải nêu phương án, lộ trình thực hiện; người trả lời chất vấn phải đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trường hợp có lý do chính đáng mới uỷ quyền cho cấp phó trả lời thay và phải được Thường trực HĐND đồng ý.

- Chủ tọa điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cần phải tạo không khí dân chủ, bình đẳng, tăng tính tranh luận trong phiên chất vấn, gợi mở, khuyến khích đại biểu tham gia chất vấn. Đồng thời, kết luận thẳng thắn, rõ vấn đề mà người trả lời chất vấn đã làm được, chưa làm được, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đối với vấn đề đại biểu đã chất vấn.

- Tăng cường chất vấn bằng văn bản giữa hai kỳ họp; nội dung chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản được công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- Căn cứ kết quả trả lời chất vấn và đề nghị của đại biểu HĐND, HĐND có thể ban hành nghị quyết về nội dung chất vấn.



### **3. Giải trình và chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND:**

- Thường trực HĐND định kỳ tổ chức giải trình hoặc chất vấn tại các phiên họp khi cần thiết. Nội dung giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tập trung vào những vấn đề được nhân dân, cử tri đặc biệt quan tâm hoặc do đại biểu HĐND đề xuất. Thường trực HĐND bàn, thống nhất nội dung giải trình, chất vấn.

- Trước khi giải trình, trả lời chất vấn, người được chất vấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nội dung yêu cầu giải trình, chất vấn. Hỏi, trả lời và tranh luận khi giải trình, chất vấn phải bảo đảm tính chuyên sâu, cụ thể, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp, thời gian khắc phục.

- Thường trực HĐND ban hành kết luận phiên giải trình, chất vấn để theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện. Tăng cường theo dõi, giám sát sau trả lời chất vấn và giải trình.

### **4. Giám sát thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm:**

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2023; đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan cấp trên.

### **IV. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC TIẾP XÚC CỬ TRI, ĐẢM BẢO CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHÍNH ĐÁNG CỦA CỬ TRI ĐƯỢC PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, CHUYỂN ĐẾN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KỊP THỜI:**

- Thường trực HĐND chủ động phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp để xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp; phối hợp với UBND chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan đến các kỳ họp cung cấp cho đại biểu nghiên cứu, báo cáo với cử tri.

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND, đồng thời điều chỉnh hợp lý nội dung, chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri theo hướng:

+ Đảm bảo nội dung đại biểu HĐND báo cáo, trao đổi với cử tri phù hợp với nhóm cử tri kết hợp gọi mở những vấn đề thực tiễn để cử tri tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị.

+ Cải tiến chương trình tiếp xúc cử tri sao cho phù hợp với thực tế, hạn chế thủ tục hành chính rườm rà, tạo không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn trong tiếp xúc cử tri.

+ Đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đối tượng, lĩnh vực, nơi làm việc, nơi cư trú, phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp; tăng cường hoạt động tiếp xúc thông qua đối thoại để thu thập kịp thời kiến nghị, phản ánh của cử tri nhất là cử tri ở đơn vị bầu ra mình.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND kế hoạch tiếp xúc cử tri riêng của cá nhân; chủ động thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; hằng năm báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri: Chủ động cử đại diện lãnh đạo UBND, cơ quan chuyên môn tham dự để xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

- Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND lựa chọn các nội dung trọng tâm của kỳ họp để tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND có thông tin thảo luận, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

- UBMTTQVN các cấp phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi Thường trực HĐND, UBND bằng văn bản trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp xúc cử tri.

- Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời và báo cáo tại kỳ họp gần nhất nhằm đảm bảo kịp thời. Đối với những vấn đề bức xúc của nhân dân, HĐND xét thấy cần thiết có thể ban hành nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chú trọng công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Văn phòng HĐND – UBND huyện căn cứ tính chất, nội dung để phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri theo thẩm quyền, quá trình xử lý để trả lời hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc giải quyết, báo cáo Thường trực HĐND.

## **V. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN:**

- Duy trì phối hợp tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng giữa Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của đại biểu HĐND trong tiếp công dân; đại biểu HĐND trực tiếp tiếp công dân và tham gia tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nơi công tác, sinh sống. Theo dõi, giám sát việc tiếp công dân của Đại biểu HĐND.

- Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân cần đảm bảo kịp thời, đúng luật định; xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thường trực HĐND thường xuyên chỉ đạo công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức giám sát chuyên đề, tái giám sát việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; phân công các tổ đại biểu HĐND theo dõi, đôn đốc, giám sát, báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại,

tố cáo của công dân; lựa chọn những vụ việc phức tạp, kéo dài để xem xét chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND.

- Văn phòng HĐND – UBND huyện tăng cường theo dõi, đôn đốc quá trình chuyên, giải quyết, trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài và tổ chức để Thường trực HĐND đối thoại với công dân khi cần thiết; tăng cường theo dõi, đôn đốc Tổ đại biểu HĐND tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả tiếp công dân.

## **VI. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:**

- Thông qua việc tiếp xúc cử tri thường kỳ, đại biểu HĐND phổ biến, tuyên truyền, giải thích nghị quyết của HĐND. Trong đó, cần chú trọng thông tin, tuyên truyền đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến người dân. Đồng thời, kịp thời nắm bắt những phản ánh về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

- UBND huyện tập trung cụ thể hoá, hướng dẫn và triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết của HĐND huyện; chú trọng làm tốt việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, đảm bảo các nghị quyết của HĐND thực hiện có hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến; tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường cung cấp, cập nhật thông tin về hoạt động của đại biểu HĐND bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin truyền thông của huyện. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các tài liệu, văn bản liên quan đến hoạt động của HĐND, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thực hiện tốt định hướng tuyên truyền hoạt động của HĐND, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền về hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND huyện.

## **VII. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, TỔ ĐẠI BIỂU, ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN:**

### **1. Những hoạt động chung:**

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; Ban Thường vụ cho ý kiến các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền về tổ chức bộ máy, cán bộ, các chương trình, đề án; chương trình, nội dung của các kỳ họp HĐND huyện.

- Thường trực, các Ban HĐND kịp thời ban hành và định kỳ bổ sung, cập nhật quy chế làm việc, chương trình công tác, quy định chấm điểm, đánh giá phân

loại hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu; thực hiện nghiêm và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các quy chế, quy định, chương trình công tác.

- Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong việc chuẩn bị, lấy ý kiến, tổng hợp, giải trình, chất vấn để chuẩn bị các kỳ họp HĐND; duy trì chặt chẽ mối quan hệ công tác giữa Thường trực và các Ban HĐND với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện.

- Tổ chức các hoạt động giao ban, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, chú trọng các đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm.

- Xây dựng kỹ yếu hoạt động HĐND huyện qua các thời kỳ.

## **2. Hoạt động của Thường trực HĐND:**

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan của HĐND đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; chuẩn bị các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả; giải quyết kịp thời các nhiệm vụ cụ thể, các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp của HĐND huyện.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc UBND và các cơ quan có liên quan thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của HĐND huyện.

- Giám sát, theo dõi hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các chức danh do HĐND bầu; trình HĐND tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm 2023.

- Xây dựng, hướng dẫn quy trình, cách thức tổ chức giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các cơ quan khác có liên quan.

## **3. Hoạt động của các Ban HĐND:**

- Chủ động xây dựng, ban hành chương trình công tác; cử đại diện lãnh đạo tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND và các ngành khi được phân công; chuẩn bị các nội dung nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND và những nội dung khác được Thường trực HĐND giao; thẩm tra các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp trình Thường trực HĐND; tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, chủ động triển khai giám sát các nội dung thuộc trách nhiệm, quyền hạn của các Ban HĐND huyện.

- Phát huy vai trò chủ trì của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để các thành viên kiêm nhiệm tham

gia tích cực, đầy đủ, hiệu quả vào các hoạt động của ban; quan tâm phối hợp công tác với các Ban và Văn phòng HĐND – UBND huyện.

#### **4. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND:**

##### **4.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện:**

- Trên cơ sở kế hoạch chung của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác năm, kế hoạch giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng, phó tổ trưởng trong tổ chức, duy trì các hoạt động của tổ.

- Căn cứ vào Kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND phối hợp HĐND, UBND, UBMTTQVN tại đơn vị bầu cử tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trên địa bàn trước và sau các kỳ họp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND theo quy định, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND nghiên cứu tài liệu, có ý kiến trực tiếp và ý kiến bằng văn bản về nội dung của kỳ họp.

- Thường trực HĐND huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động và bảo đảm các điều kiện cho Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện hoạt động.

- Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả hoạt động định kỳ 6 tháng, năm, nhiệm kỳ với Thường trực HĐND huyện.

##### **4.2. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HĐND huyện:**

- Đại biểu HĐND huyện cần chủ động, phát huy vai trò và trách nhiệm của đại biểu; thường xuyên tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực, kỹ năng trong công tác dân cử.

- Tập trung nghiên cứu tài liệu, nắm chắc tình hình thực tiễn, ý kiến, kiến nghị của cử tri để thảo luận, kiến nghị nội dung của các nghị quyết, nội dung giám sát; tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện, sinh hoạt tổ đại biểu, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát; tham gia tích cực phát biểu, chất vấn, tranh luận.

- Quan tâm tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách về các kỹ năng: kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kỹ năng thẩm tra, chất vấn, giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo...

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND trong theo luật định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đại biểu HĐND huyện công tác, sinh sống tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm đại biểu.

Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, giới thiệu bổ nhiệm, điều động đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách của HĐND,

cán bộ là đại biểu HĐND. Quy hoạch người ứng cử đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, đại biểu HĐND cơ cấu trong các cơ quan, tổ chức để đảm bảo các ứng cử viên có đủ điều kiện về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác.

- Thực hiện chế độ khen thưởng, kịp thời động viên các đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định.

### **VIII. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN:**

- Thường trực HĐND huyện chủ động thực hiện hiệu quả quy chế, chương trình phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; tổ chức sơ kết, đánh giá định kỳ hàng năm và tổng kết vào cuối nhiệm kỳ; ọp rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp HĐND huyện.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan liên quan trong việc thống nhất chương trình giám sát đề khắc phục việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát.

- Thường trực và các Ban HĐND tăng cường mối quan hệ công tác, định kỳ tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực, các Ban HĐND cấp xã; phân công đại biểu chuyên trách HĐND theo dõi, phối hợp hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã; Các Ban HĐND tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tổ Đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong mọi hoạt động.

- Thường trực và các Ban HĐND giữ mối liên hệ và tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; nhất là hoạt động giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố.

### **IX. THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN:**

Tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, sử dụng tối đa các nền tảng số vào hoạt động của HĐND huyện: Hộp thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số; tổ chức các kỳ họp HĐND "không giấy tờ"; thường xuyên cập nhật, nâng cấp giao diện, quản lý và công khai nội dung hoạt động HĐND huyện trên trang thông tin điện tử huyện.

- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thích hợp, hiệu quả phục vụ hoạt động của HĐND huyện; đầu tư trang thiết bị phù hợp cho bộ phận tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND – UBND huyện nhằm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời;

- Chủ động, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đại biểu HĐND, lãnh đạo, cán bộ, công chức, và các đơn vị liên quan, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa.

## **X. XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN:**

- Đảm bảo đảm tính chuyên nghiệp, độc lập tương đối trong hoạt động, tiếp tục duy trì bộ máy các Ban HĐND bao gồm 1 Trưởng Ban và 1 Phó Trưởng Ban; mỗi ban có 5 Ủy viên kiêm nhiệm là những đại biểu HĐND không phải là Ủy viên UBND huyện.

- Tổ trưởng các tổ đại biểu cơ bản là đại biểu công tác tại các xã, thị trấn.

- Đảm bảo cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND – UBND huyện theo đề án vị trí việc làm và các quy chế làm việc phục vụ tốt hoạt động HĐND huyện.

- Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế, theo định mức, tiêu chuẩn quy định; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND và cán bộ tham mưu, giúp việc cho HĐND. Thực hiện các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, nhân viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của HĐND.

## **PHẦN THỨ NĂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:**

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Các Ban HĐND huyện căn cứ quy chế làm việc, chương trình công tác, chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện Đề án và giúp Thường trực HĐND giám sát thực hiện Đề án.

Đề nghị UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan có liên quan phối hợp với Thường trực, các Ban HĐND huyện thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án.

Các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm thực hiện nội dung Đề án, báo cáo Thường trực HĐND huyện.

Văn phòng HĐND – UBND huyện chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất các nội dung triển khai cụ thể, trong đó tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động của HĐND; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm báo cáo Thường trực HĐND huyện.

### **II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:**

#### **1. Kinh phí thực hiện Đề án:**

Các hoạt động chuyên môn của HĐND: Thực hiện theo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chuyển đổi số hoạt động của HĐND: Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND-UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

## **2. Nguồn kinh phí:**

Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND – UBND huyện.

Văn phòng HĐND – UBND huyện lập dự toán kinh phí cụ thể các nội dung kinh phí phục vụ hoạt động HĐND để trình HĐND thông qua trong dự toán ngân sách hàng năm./.